



ที่ ศก ๗๖๔๐๒/ ว ๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหนองมะแซว ม. ๘ อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน กำนันตำบล/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ ต่อนายอำเภอกันทรารมย์ และ นายอำเภอกันทรารมย์ ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอก  ทางทอง

(ไชยา ทางทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักปลัด งานกิจการสภา อบต.ตุน

โทร./โทรสาร ๐-๔๕๖๕-๑๖๕๑




ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทความรู้ความเข้าใจระหว่างคณะผู้บริหารฯ พนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอเชิญประชาชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยตำรวจเอก  ทางทอง
(ไชยา ทางทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล